



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร.0-2649-5005

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ.2550 หน้า 27

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

เสมา1สั่งเช็กแกวมหา'ลัยก่อนออกนอกระบบ

ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เนื่องจากขณะนี้การเสนอร่างพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐได้เข้าสู่ขั้นตอนต่าง ๆ แล้ว โดย 5 ฉบับอยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ อีก 3 ฉบับกำลังรอเข้าพิจารณาในสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ (สนช.) และอีก 5 ฉบับกำลังรอเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) แต่เนื่องจากได้เกิดข้อข้องใจและการแสดงออกที่ไม่เห็นด้วยกับการเสนอร่างพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐจนทำให้สังคมเกิดความเข้าใจสับสนอย่างมาก ดังนั้นตนจึงได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงนายกสภามหาวิทยาลัยทุกแห่ง ลงวันที่ 8 ม.ค. เพื่อเสนอแนวปฏิบัติว่า 1.การเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐเป็นความสมัครใจของแต่ละมหาวิทยาลัยโดยเป็นอำนาจการตัดสินใจของสภามหาวิทยาลัยตามสภาพความพร้อมและความต้องการของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งรัฐบาลไม่มีนโยบายที่จะเร่งรัดหรือมีกรอบเวลาที่จะปรับเปลี่ยนแต่ประการใด 2.ก่อนที่สภามหาวิทยาลัยจะมีมติเสนอร่างพ.ร.บ.ควร มีการรับฟังความคิดเห็นและแสวงหาความเห็นพ้องจากบุคลากรทุกกลุ่มในมหาวิทยาลัยจนได้ข้อยุติว่าพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนและดำเนินการในรูปแบบมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

3.มหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบในการเสนอร่างพ.ร.บ.ถึงสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แล้ว หรือกำลัง จะเสนอมาขอให้รายงานผลการรับฟังความคิดเห็น ทั้งประเด็นความเห็นพ้องและความเห็นต่างของบุคลากรทุกกลุ่มเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย แต่หากมหาวิทยาลัยใดยังไม่ได้ทำการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม ขอให้ดำเนินการก่อนที่จะทำร่าง พ.ร.บ. เสนอ ครม. 4.ร่าง พ.ร.บ. ของมหาวิทยาลัยที่ สนช. รับ หลักการแล้วและอยู่ระหว่าง

การพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญฯ หกมหาวิทยาลัยจะมีการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาของกรรมการฯ ก็สามารทำได้ โดยขอให้ประสานงานกับกรรมการฯ โดยตรง และ 5. การเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐถือเป็นความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งที่จะต้องชี้แจงทำความเข้าใจกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นปัญหาที่ยังข้องใจหวั่นวิตก หรือความเห็นที่แตกต่าง เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปโดยราบรื่น

ด้าน ดร.กฤษณพงษ์ กีรติกร เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวว่า คณะกรรมการฯ เห็นพ้องให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ กลับไปชี้แจงทำความเข้าใจในประเด็นที่กลุ่มผู้คัดค้านยังสงสัย แม้ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยจะเคยชี้แจงมาแล้วหลายครั้งก็ตาม เนื่องจากเวลานี้ข้าราชการและนักศึกษาที่เคยรับรู้ข้อมูลได้ผลัดเปลี่ยนกันออกไปเป็นคนใหม่เข้ามา และเมื่อรับฟังข้อมูลแล้วมหาวิทยาลัยก็ต้องนำมาปรับแก้ข้อวิตกกังวลต่าง ๆ ให้ได้.